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นิวัฒนธํารงลั่นมีเงินจายชาวนา 3.6 หมื่นล. 
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวาท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินงบกลาง

รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับการจายเงินใหกับเกษตรกรในโครงการ

รับจํานําขาวเปลือกป 2556/57 เปนเงิน 2 หมื่นลานบาท เพื่อจัดสรรใหกับชาวนาท่ียังไมไดรับเงินในโครงการรับ

จํานําขาวตอไป โดยในวันท่ี 26 ก.พ. ครม.จะสงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ไปใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

พิจารณาหาก กกต.มีความเห็นวาสามารถดําเนินการไดคาดวาจะสามารถดําเนินการจายเงินใหกับชาวนาโดยเร็ว

ตอไป 

นายนิวัฒน กลาววา รัฐบาลใชความพยายามทุกวิธีในการหาเงินมาจายใหกับชาวนาท่ีนําขาวโครงการรับ

จํานําและยังไมไดรับเงินซึ่งคิดเปนวงเงินประมาณ 1.3 แสนลานบาท โดยกระทรวงพาณิชยยังคงมีเปาหมายท่ีจะ

ระบายขาวใหไดเงินเดือนละ 8,000 ลานบาท ขณะท่ีกระทรวงการคลังก็มีแผนท่ีจะจัดหาเงินจากแหลงตางๆ เชนการ

กูเงินและการออกพันธบัตรใหไดเงินประมาณ 1 แสนลานบาท อยางไรก็ตามการทํางานของกระทรวงการคลังมี

ขั้นตอนตางๆซึ่งจะตองใชเวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั้นในชวงระหวางเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้หากใชเงินจากการระบาย

ขาวจากกระทรวงพาณิชย ซึ่งจะไดประมาณ 1.6 หมื่นลานบาทจะไมสามารถจายใหกับชาวนาท่ีไดรับผลกระทบมาก

นัก ดังนั้นรัฐบาลจึงใชวิธีการแกไขโดยการขออนุมัติงบกลางฯมาจายใหกับชาวนากอน 

อยางไรก็ตามการขออนุมัติงบกลางฯเปนการขอยืมมาใชเพื่อแกปญหาเรงดวนกอนเทานั้น โดยภายหลัง

จากท่ีไดรับเงินท่ีกระทรวงการคลังจัดสรรหรือหากสามารถระบายขาวไดเพิ่มเติมก็จะนํามาสงคืนใหกับสํานัก

งบประมาณตอไป ท้ังนี้สํานักงบประมาณมีการรายงานวาขณะนี้ยังมีงบกลางฯ เหลืออยูประมาณ 6-7 หมื่นลานซึ่ง

การนําเงินงบกลางฯมาหมุนเวียนจายใหกับชาวนาในครั้งนี้จะไมกระทบกับแผนการใชงบกลางฯในอนาคต 

"รัฐบาลคิดมาหลายวิธีและใชความพยายามในหลายทางในการหาเงินมาจายใหกับชาวนาจนไดวิธีนี้ซึ่งก็มี

ความเหมาะสมเพราะเทากับใชงบประมาณซึ่งเรามีเงินอยูในมือเมื่อรวมกับเงินท่ีไดจากการระบายขาวอีกในรอบเดอืน 

ก็จะมีเงินอยูในมือท่ีจะบริหารจัดการจายใหกับชาวนาไดซึ่งก็ถือวาสบายใจขึ้น คือวาไมนาจะถูกขัดขวางในการ

จายเงินอีก หลังจาก กกต.เห็นชอบจะสามารถจายใหกับชาวนาไดอยางรวดเร็ว" นายนิวัฒนธํารง กลาว 

เขากลาวดวยวาในการจายเงินใหกับชาวนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มี

ระบบในการจายเงินใหกับชาวนาอยูแลว จึงไมสามารถบอกไดวาชาวนากลุมใดจะไดเงินกอนหรือหลัง เนื่องจากตองดู

ตามลําดับการนําขาวเขาโครงการซึ่งชาวนาท่ัวประเทศท่ีมีใบประทวนมีสิทธิจะไดเงินคารับจํานําขาวตามลําดับใบ

ประทวนท่ีถืออยูซึ่ง ธ.ก.ส.มีหนาท่ีดูแลในสวนนี้ 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

'นิวัฒนธํารง'การันตีคืนคลัง 8 พันล.ตอเดือน 
เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. มีการประชุม 2 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการรับจํานําขาว คือ การประชุม

คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) และ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.

ก.ส.) แตยังไมมีความชัดเจนในเรื่องการหาแหลงเงินเพื่อนํามาจายหนี้ชาวนา มีเพียงแนวทางใหกระทรวงพาณิชยเรง

ระบายขาวเพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชเปนเงินหมุนเวียน 

 
 

ประจําวันที ่19-25 กุมภาพันธ 2557 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 2 

นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาวภายหลัง

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) วา ไดมีมติใหกระทรวงพาณิชย เสนอของบกลาง

ตอท่ีประชุม ครม. วันนี้ (25 ก.พ.) วงเงินประมาณ 1-2 หมื่นลานบาท เพื่อนํามาชวยชาวนาในโครงจํานําขาว หาก

ครม.อนุมัติก็ตองเสนอตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พิจารณาตอไป 

นายนิวัฒนธํารง กลาววา ในสวนของวงเงิน 712 ลานบาท ท่ีผานความเห็นจากครม.ครั้งกอน ขณะนี้อยูใน

ขั้นตอนการพิจารณาของ กกต. ท้ังนี้ทางกระทรวงพาณิชย จะเรงดําเนินการระบายขาว โดยคาดวาจะสามารถนําเงิน

สงคืนกระทรวงการคลัง ไดไมตํ่ากวาเดือนละ 8,000 ลานบาท เพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนจายใหกับชาวนาใน

โครงการรับจํานําขาว สวนแนวทางอ่ืนกระทรวงการคลังอยูระหวางดําเนินการ 

นายนิวัฒนธํารง กลาวถึงการระบายขาวเดือนม.ค. ท่ีผานมา สามารถระบายได 1 ลานตัน คาดวาเดือน

ก.พ. นี้ จะระบายไดอีก 1 ลานตัน 

"รัฐบาลยังคงมีสต็อกขาวอีก 12-13 ลานตัน โดยจะเรงระบายขาวใหไดเดือนละ 1 ลานตัน หรือคิดเปนมูลคา

เฉลี่ย 10,000 ลานบาทตอเดือน และจะทยอยสงเงินจากการระบายขาวใหไดเดือนละประมาณ 8,000 ลานบาท การ

ระบายขาวตองใชเวลาดําเนินการ ท่ีผานมาเงินท่ีใชสําหรับโครงการรับจํานําขาวจะมาจากเงินกูสวนใหญ แตขณะนี้

การกูเงินติดปญหา"  

ขณะเดียวกัน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา แผนการระบายขาวสต็อก

รัฐบาลของกระทรวงพาณิชยในชวงปลายเดือนก.พ.-ตนเดือนมี.ค. 2557 คาดวาจะระบายขาวออกจากสต็อกรัฐบาล

ไดอีก 8 แสนตัน แบงเปนการเปดประมูลท่ัวไป 3 แสนตัน ในชวง 1-2 สัปดาหนี้ โดยจะเปนการระบายเพื่อใชใน

ประเทศและสงออกใหกับกลุมผูประกอบโรงสีท่ียื่นความตองเสนอซื้อขาวสารสต็อกรัฐบาลเขามา 

นอกจากนี้ จะระบายอีก 3 แสนตัน ใหกับผูประกอบการท่ีมีคําสั่งซื้อขาวจากในประเทศ อยูระหวางการ

เจรจาและจัดทีโออาร และอีก 2 แสนตัน เปนการระบายขาวผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (เอเฟท) ในสัปดาหนี้ 

เชื่อวากระทรวงพาณิชยจะระบายขาวไดตามแผนท่ีกําหนดไวเดือนละ 1 ลานตัน ไดอยางแนนอน 

“กอนหนานี้ชวงตนเดือนก.พ. มีการระบายขาวไปได 6 แสนตัน จะทําใหเดือนนี้กระทรวงฯ สามารถขายขาว

ไดเปนเงินประมาณ 2 หมื่นลานบาท แตการทยอยชําระตามสัญญาการสงมอบ โดยกรมฯ ก็ทํางานอยางเต็มท่ี เพื่อจะ

ระบายขาวสารสต็อกรัฐบาลใหไดมากท่ีสุด นําเงินมาจายหนี้ใหกับชาวนา” นายสุรศักดิ์ กลาว 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

คต.ยืนยันไมมีการระบายขาวในราคาตํ่า และไมสงออกไปทุมตลาดในอินโดนีเซีย 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยถึงกรณีท่ีมีขาวระบุวามีการสงออกขาวไทย

ภายใตโครงการรับจํานําเพื่อไปทุมตลาดหรือขายในราคาท่ีตํ่ากวาทุนในประเทศอินโดนีเซีย จนสงผลกระทบตอขาว

ของชาวนาอินโดนีเซียท่ีถูกแยงตลาดอยางไมเปนธรรม และสงผลถึงราคาขาวโดยรวมในตลาดโลก จนทําใหประเทศ

ผูสงออกขาวหลายประเทศไดแสดงความไมพอใจกับเรื่องดังกลาวท่ีเกิดขึ้น   ในเรื่องนี้กรมการคาตางประเทศขอ

ชี้แจงขอเท็จจริงวาการนําเขาขาวของอินโดนีเซียโดยปกติแลวจะนําเขาโดยBULOG ซึ่งเปนหนวยงานมีอํานาจหนาท่ี

ในการนําเขาและสงออกขาวของอินโดนีเซีย เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศ และรักษาระดับราคา

ขาวในประเทศ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียไดออกระเบียบการนําเขาโดยกําหนดใหมีการนําเขาขาวจากตางประเทศใน 2 

ลักษณะ คือการนําเขาขาวเพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคา สําหรับประชาชนท่ียากจนและความมั่นคงทางดานอาหาร 

โดยกําหนดเง่ือนไขใหหนวยงานจัดซื้อขาวของรัฐบาลอินโดนีเซีย(BULOG)  จะเปนผูนําเขาขาวไดเทานั้น และการ

นําเขาขาวชนิดพิเศษ โดยผูนําเขาตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการคาอินโดนีเซียเทานั้น 

ไดแกการนําเขาขาวหอมมะลิไทยขาวเมล็ดสั้นขาวบาสมาติและขาวเหนียว  เปนตน 
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นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ไดเปดเผยเพิ่มเติมวา ท่ีผานมาสวนใหญแลวอินโดนีเซียจะนําเขาขาวขาวคุณภาพ

ปานกลางจากไทยโดยการซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ  อยางไรก็ตามในป 2556 จนถึงปจจุบัน อินโดนีเซียยังไมมีการซื้อ

ขาวจากรัฐบาลไทยเนื่องจากผลผลิตขาวของอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นและมีสต็อกขาวเพียงพอ สําหรับขาวไทยท่ีสงออก

ไปอินโดนีเซียเปนขาวชนิดพิเศษในชวงดังกลาว เชน ขาวหอมมะลิ (ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐตอตัน) ขาว

เหนียว (ประมาณ 870 เหรียญสหรัฐตอตัน) ปลายขาวเหนียว (ประมาณ 558 เหรียญสหรัฐตอตัน) ซึ่งเปนขาวท่ีมี

ราคาคอนขางสูงและประเทศอินโดนีเซียไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ จึงไมเปนการทุมตลาดหรือแยงตลาด

ภายในประเทศของชาวนาอินโดนีเซียอยางท่ีเปนขาว 

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชยไดระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาตลาดเปนเกณฑ และกําหนด

ราคาขายท่ีเหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานขาวไทยท่ีดีกวาคูแขง โดยในปจจุบันราคาขาวไทยเฉลี่ยประมาณ 440 

เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ซึ่งสูงกวาประเทศคูแขงอยาง เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยูท่ี 400 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอตันและ 419 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันตามลําดับ  จึงขอยืนยันวาไทยยังคงรักษาระดับราคาขาวไทยใหอยูในระดับท่ี

เหมาะสม เนื่องจากขาวไทยมีคุณภาพมาตรฐานท่ีสูงกวาคูแขงและยอมรับในตลาดโลก  ดังนั้นขาวท่ีกลาวมานั้นจึงไม

ตรงกับความเปนจริง นาจะเปนเพียงการสรางกระแสท่ีมุงทําลายความเชื่อมั่นในขาวไทยเทานั้น 

ท่ีมา กรมการคาตางประเทศ 
 

อินโดฯแฉไทยแอบขายขาวสุดถูก 
เจาหนาท่ีระดับสูงของกระทรวงพาณิชยอินโดนีเซียออกโรงแฉ รัฐบาลไทยภายใตการนําของ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร กระทําความผิดฐานทุมตลาด ดวยการแอบนําขาวของชาวนาไทยมาจําหนายในราคาสุดถูกในแดน

อิเหนา หวังใชเปนชองทางระบายขาวท่ีลนโกดังจากผลพวงของ  โครงการรับจํานําขาว ขณะท่ีสหรัฐฯ อินเดีย และ

เวียดนาม อาจยื่นฟองเอาผิดรัฐบาลไทยตอองคการการคาโลก (WTO) ฐานทุมตลาด ทําผูผลิตขาวท่ัวโลกเดือดรอน 

ขาวสุดอ้ือฉาวดังกลาวซึ่งมีการเผยแพรผานสื่อหลายสํานักของอินโดนีเซียในวันศุกร (21) ระบุวา ผูท่ี

ออกมาเปดโปงเรื่องการทุมตลาดของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ คือ บาชรูล ไชรี ผูอํานวยการใหญสํานักงานการคา

ตางประเทศ ประจํากระทรวงพาณิชยของอินโดนีเซีย ซึ่งไดชื่อวาเปนหนึ่งในผูเชี่ยวชาญดานการคาระหวางประเทศ 

ท่ีไดรับความไววางใจจากประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุทโธโยโน 

บาชรูล ไชรี แฉวา พบขอบงชี้และหลักฐานวา มีขาวของชาวนาไทยถูกนํามาทุมตลาดหรือขายในราคาท่ีตํ่า

กวาตนทุน ในประเทศอินโดนีเซีย จนสงผลกระทบตอขาวของชาวนาอินโดนีเซียท่ีถูกแยงตลาดอยางไมเปนธรรม 

เราพบวาซัปพลายเออรจากเมืองไทยนําขาวในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลมาจําหนายในอินโดนีเซีย

ในราคาท่ีตํ่ากวาท่ีควรจะเปนผูอํานวยการใหญสํานักงานการคาตางประเทศอินโดนีเซียกลาว พรอมเผยวารัฐบาล

อินโดนีเซียกําลังสืบสวนเรื่องท่ีเกิดขึ้น 

ท้ังนี้ ขาวจํานวนมหาศาลกวาหลายลานตันของไทยท่ีเปนผลพวงจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 

น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยกําลังประสบปญหาในการหาตลาดรองรับ หลังจากท่ีหลายประเทศตัดสินใจ

ยกเลิกคําสั่งซื้อไปกอนหนานี้ ท้ังกรณีของจีน และอิรัก ท่ีเคยเปนลูกคารายใหญสําหรับขาว เมด อิน ไทยแลนด 

ขณะท่ีโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลไทยท่ีมีกําหนดจะสิ้นสุดในปลายเดือนนี้ถูกระบุวาเปนตนเหตุสําคัญ

ท่ีทําลายกลไกตลาดขาวไทย ทําใหขาวไทย สูญเสียศักยภาพในการแขงขัน ในตลาดโลก จากการท่ีรัฐบาลรับซื้อขาว

ในราคาสูงเกินจริงจากชาวนาเพียงเพื่อหวังสราง คะแนนนิยมทางการเมือง 

ดาน Jakarta Globe สื่อดังของอินโดนีเซียระบุวา รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณซึ่งมีสถานะเปนเพียงรัฐบาล

รักษาการในเวลานี้ กําลังพยายามนําขาวท่ีรับจํานําจากชาวนาไทยออกไปจําหนายในราคาสุดถูก เพื่อระดมเงินมา

จายใหกับชาวนาจํานวนหลายลานคนท่ียังไมไดรับเงินจากโครงการจํานําขาวของรัฐ จนเกิดการลุกฮือของชาวนาไทย

เพื่อตอตานรัฐบาล ซ้ําเติมวิกฤตทางการเมืองของไทยใหเลวรายยิ่งขึ้น 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 4 

สื่อดังแดนอิเหนายังระบุวา รัฐบาลไทยไดระบายขาวออกไปแลวเกือบ 1 ลานตันจากโกดังของตนในเดือน

กุมภาพันธนี้และเตรียมระบายขาวอีกกวา 500,000 ตันในสัปดาหหนา โดยขาวเกือบท้ังหมดจะถูกโละขายในราคาท่ี

ตํ่าเต้ีย ซึ่งสงผลกระทบตอราคาขาวโดยรวมในตลาดโลก และทําใหประเทศผูสงออกขาวหลายรายเริ่มแสดงความไม

พอใจ 

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

จํานําปวนโลกราคาขาวดิ่งอิเหนาซัดไทย 
เม่ือวันศุกร สํานักขาวตางประเทศ ตางจับตาการเคลื่อนขบวนเขากรุงเทพมหา นครของเกษตรกรชาวนา

ไทยรวมถึงแวดวงตลาดขาวในเอเชียเอง ท้ังผูสงออกและผูผลิตขาวก็ใหความสนใจกับโครงการรับจํานําขาวของรัฐ 

บาลรักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร วาหากโครงการนี้สิ้นสุดลงภายในสิ้นกุมภาพันธนี้ และไมมีการตออายุ 

โครงการ จะทําใหขาวไทยราคาถูกหลาย ลานตันจะไหลเขาสูตลาด เนื่องจากชาว นาตองระบายผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว 

เว็บไซตขาวธุรกิจดิเอจมาเลเซีย รายงานทัศนะของกุยเซียวหลุง ส.ส.จากเมืองอลอรสตาร รัฐเกดะหของ

มาเลเซีย วาการยุติโครงการรับจํานําขาวของไทยจะทําใหขาวหลายลานตันหลั่งไหลเขาตลาดโลก จะกระทบตอ

เกษตรกรผูปลูกขาวในมาเลเซียอยางมาก แมบริษัทผูคาขาวรายใหญของประเทศอยางบริษัทเบอรนาส จะทํากําไร

งามจากการนําเขาขาวราคาถูกก็ตาม 

ส.ส.ผูนี้สะทอนถึงความวิตกกัง วลของชาวนาขาวในมาเลเซียวา ขอมูลป 2551 มีผูขึ้นทะเบียนเปนชาวนา 

142,357 ราย แตเมื่อไทยสิ้นสุดโครง การรับจํานํา ขาวไทยจะหลั่งไหลสูตลาด โลก เพราะชาวนาไทยไมสามารถ

จํานําขาวทุกเมล็ดกับรัฐบาลในราคาตันละ 15,000 บาท หรือ 1,521.9 ริงกิตไดอีกตอไป 

"เมื่อโครงการนี้เลิกไป เกษตรกรสวนใหญจะถูกบังคับใหขายขาวในตลาดเปดดวยราคาท่ีตํ่ากวานี้มาก ราว 

8,000-9,000 บาทตอตัน เพราะรัฐบาลไมมีโกดังเพียงพอ" เขากลาว พรอมเตือนวา ผลกระทบจากไทยสงใหราคาขาว 

5% ตกตํ่าท่ีสุดในรอบ 7 ปเหลือ 1,155 ริงกิตตอตัน หรือราว 11,400 บาท ส.ส.มาเลเซียเสริมดวยวา เวียดนามและ

อินเดียจะไดรับผลกระทบดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากผลผลิตขาวออกสูตลาดมาก "ดูจากสถานการณในตลาด

ระหวางประเทศแลว ราคาขาวในมาเลเซียคงจะถูกลงมาก" เขายอมรับ 

อีกดานหนึ่ง จาการตาโกลบราย งานคํากลาวของบาชรุล ไชรี อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวง

พาณิชยอินโดนีเซีย วารัฐบาลพบสัญญาณการทุมตลาดขาวในอินโดนีเซีย "มีสิ่งบงชี้วาซัพพลายเออรขาวของไทย

สงออกขาวมาขายท่ีอินโดนีเซียในราคาท่ีตํ่ากวาราคาทุน" เขากลาวตอผูสื่อขาวเม่ือวันพฤหัสบดี โดยไมไดให

รายละเอียดเพิ่มเติมวาเปนการกระทําของบริษัทใด หรือขายในปริมาณเทาใด "พวกเขาขายขาวของเขาใน

อินโดนีเซียท่ีราคาตํ่ากวา" 

รายงานกลาววา รัฐบาลไทยกําลังประสบปญหาขาดแคลนเงินทุนสําหรับใชในโครงการนี้ และยังเผชิญ

เหตุการณวุนวายทําการเมืองอีก ทําใหไมมีทางเลือกมากนัก นอกจากลดราคาขาวลงเพื่อระดมเงิน ผูคาหลายราย

กลาววา ใน เดือน ก.พ.นี้ไทยขายขาวในสต็อกไปเกือบ 1 ลานตัน ทําใหราคาขาวตลาดโลกตกตามไปดวย ไทยยัง

วางแผนจะขายขาวอีก 500,000 ตันสัปดาหหนา 

อยางไรก็ดี เบน ซาเวจ กรรมการผูจัดการบริษัทแจ็กสันซันแอนดโค ในกรุงลอนดอน แยงคํากลาวของเจา

หนา ท่ีอินโดนีเซียผูนี้วา สิ่งท่ีเกิดขึ้นไมใชทุมตลาด แตเปนปญหาราคาขาวในตลาดโลกกําลังตกลงตํ่ากวาราคาใน

ตลาดของประเทศ ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียวิตก เพราะเกษตรกรกําลังคับแคนใจท่ีขายขาวไมไดราคา 

กระนั้น สหรัฐอเมริกาและบางประเทศเริ่มสงเสียงเตือนในองคการการคาโลกกัน (ดับเบิลยูทีโอ) แลว 

เนื่องจากเห็นวาไทยขาดความโปรงใสท้ังในสต็อกและการขายขาว ผลกระทบตอตลาดขาวโลกยัง คาดวาจะสงให

อินเดียซึ่งเปนผูสงออก รายใหญสุดในป 2555/56 และเวียด นามซึ่งขายขาวมากเปนอันดับ 2 จะขายขาวไดนอยลง

ในป 2557 นี้ โดยอินเดียซึ่งสงออกขาวรวม 10 ลานตัน คาดวาจะมีผลผลิตขาวถึง 106 ลานตันในป 2556/27 เพิ่มขึ้น
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จาก 105 ลานตันของปกอน สวนเวียดนามก็คาดวายอดสงออกขาวเดือนมกราคม-มีนาคมจะลดลงถึง 1 ใน 4 

เนื่องจากผูซื้อจากแอฟริกาหันไปซื้อขาวไทยท่ีราคาถูกกวา 

นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาวถึงการขายขาวราคาถูกในอินโดนีเซียวา ไมมี

มูลความจริง เพราะชวง 1-2 ปท่ีผานมา ไทยไมเคยไปเรขายขาวใหอินโดนีเซียในราคาตํ่าแนนอน ขาวนี้ถือไมมีความ

มูลความจริง เปนการสรางขาวในอา กาศมานําเสนอ จึงไมอยากจะแกขาวลักษณะนี้ ใครอยากจะทําอะไรก็ทํา เพราะ

ขอเท็จจริงแลวคือ เราไมเคยไปเรขายขาวในราคาตํ่าแนนอน 

"สามารถฟองรองได แตคิดวาไมมีหลักฐานและแหลงขาวท่ีชัดเจน ยืนยันวา ไทยขายขาวตามภาวะตลาด 

ไมมีการทุมตลาด และหากฟองรองจริงกรมการคาตางประเทศพรอมเตรียมขอมูลหลักฐานชี้แจงตอองคการการคา

โลก" นายสุรศักดิ์กลาว 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ปรา ศรัยบนเวทีแยกศาลาแดงสีลม ต้ังขอ 

สังเกตเรื่องนี้วา สันนิษฐานวามีกระ บวนการลักลอบขายขาว และเปนไปได 2 กรณี คือ 1.ฮั้วประมูลแบบกลุมปดใน

ราคาถูก และ 2.ลักลอบขายขาว โดยใชรูปแบบเดียวกันกับสต็อกลม จึงขอเรียกรองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง

ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยดวน 

กอนหนาสื่อกัมพูชาก็ออกมานําเสนอขาวในทํานองเดียวกันวา ไดรับผล กระทบจากการระบายสต็อกขาว

ของไทยท่ีไปขายขาวราคาถูก ทําใหการสงออกขาวกัมพูชามีผลกระทบ รวมท้ังเวียดนาม ก็ไดแสดงความกังวลกรณี

ผูสงออกขาวไทยไปเสนอขายขาวสารสต็อกเกาของรัฐบาลในราคาเพียง 370 ดอลลาร/ตัน ซึ่งตํ่ากวาราคาขายของ

เวียดนามท่ีขายประมาณ 405-410 ดอลลาร/ตัน 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

พาณิชยเรงระบายขาวต้ังเปาไมตํ่า 1 ลานตัน/เดือน 
นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย ลงพื้นท่ีตรวจขาวในโกดังกลางท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาวของ

รัฐบาล ท่ีโกดังกลาง หางหุนสวน ไฟปฐมวิวัฒน จํากัด และ บริษัท มหาทรัพยฟด จํากัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

โดยยืนยันวา ขาวในสตอกของรัฐบาลยังอยูครบ และมีคุณภาพท่ีดี ไมไดเสื่อมคุณภาพ เพราะตรวจวัดคุณภาพอยาง

สมํ่าเสมอ และโรงสี และคลังท่ีเขารวมโครงการ ไดจัดเก็บดูแลคุณภาพขาวตามมาตรฐาน หากผูสงออกรายใดสงสัย

สามารถมาตรวจคุณภาพกอนได 

นายยรรยง กลาววา รัฐบาลเดินหนาระบายขาวตอเนื่อง เพื่อเรงนําเงินมาจายในโครงการรับจํานําขาว ซึ่ง

ในสัปดาหหนา จะเปดประมูลขาวเปนการท่ัวไป จํานวน 500,000 ตัน และในวันท่ี 26 ก.พ.จะเปดประมูลขาวในสตอก

รัฐบาลผานตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย หรือ เอเฟท อีกกวา 200,000 ตัน ซึ่งเปนขาวขาวและ

ขาวหอมมะลิ ฤดูกาลใหม ป 56/57 ซึ่งคาดวาต้ังแตเดือน ก.พ.เปนตนไป จะระบายขาวไดเดือนละไมตํ่ากวา 

1,000,000 ตัน และสามารถสงเงินคืนคลังไดเดือนละ 10,000 ลานบาท 

สวนท่ีอินโดนีเซีย โจมตีไทยวา ขายขาวในราคาตํ่า ซึ่งถือวาเปนการทุมตลาดนั้น ยืนยันวาไมเปนความ

จริง เพราะขาวไทยราคาแพงกวาหลายประเทศ มีคุณภาพท่ีดี รวมท้ังไมกังวลหากประเทศอ่ืนๆ จะยื่นฟองไทยตอ

องคการการคาโลก หรือ WTO เพราะไทยก็มีหลักฐานชี้แจง สวน โครงการรับจํานําขาวกําลังจะปดลงในวันท่ี 28 

ก.พ.นี้ รัฐบาลคงตองหยุดรับจํานําสําหรับฤดูนาปรังไวกอน เพราะเปนรัฐบาลรักษาการ ตองรอรัฐบาลใหมเขามา

ดําเนินการ ดังนั้นวิธีการชวยเหลือชาวนา อาจจะตองเปนไปในรูปแบบอ่ืนแทน 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ผูสงออกหวงขาวโกดังเส่ือม กระทบตอความเช่ือมั่น สินคาไทยในตลาดโลก 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ตามท่ีมีขาวท่ีออกมาจากปาก

รัฐมนตรีของรัฐบาลอิรักเรื่องจะหยุดซื้อขาวไทยเพราะขาวไทยมีปญหาเรื่องคุณภาพจากท่ีมีการผสมขาวเกาลงไป 
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และปญหาน้ําหนักท่ีหายไป ทําใหอิรักหันมาซื้อขาวจากอุรุกวัย และสหรัฐอเมริกาแทน ท้ังๆ ท่ีราคาขาวแพงกวาไทย

นั้น ปญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ ทําใหผูสงออกขาว ก็กังวลวาอาจจะสงผลกระทบตอโอกาสการขายขาวของไทยในอนาคต 

ดังนั้นทางรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย จะตองรีบไปติดตอหาทางเจรจากับทางรัฐบาลอิรักเพื่อจะชวย

หาทางแกปญหานี ้และเคลียรเรื่องท่ีเกิดขึ้น เพราะเชื่อวาทางรัฐบาลอิรัก ยังคงตองการซื้อขาวไทยอยู เนื่องจากขาว

ไทยราคาถูกลง และคนอิรักเองก็นิยมบริโภคขาวไทยเห็นไดจากชวงตนปท่ีผานมา ราคาขาวขาวของไทยอยูท่ี 520-

530 เหรียญสหรัฐตอตัน หางจากเวียดนามเกือบ 100 เหรียญสหรัฐ แตเขาก็ยังยินดีซื้อขาวจากไทย 

นอกจากนี้พบวา ยอดสงออกขาวไทยไปอิรักป 2556 สงออกไดดีมากในครึ่งปแรก แตมาหยุดไปในชวงครึ่ง

ปหลัง ซึ่งหากไมมีปญหาเรื่องคุณภาพขาว ในปท่ีผานมา ซึ่งไทยนาจะสงออกขาวไปอิรักไดถึง 1 ลานตันในปท่ีผาน

มา เนื่องจากอิรักมีความตองการนําเขาขาว 1.5-1.6 ลานตัน ในปท่ีผานมา 

“ปญหาเรื่องคุณภาพขาวในโกดังรัฐบาลท่ีเก็บไวนานจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ท่ีต้ังราคาจํานํา

ไวสูงกวาราคาตลาด ไดเคยปญหามาแลวกอนหนานี้ ในชวง 2 ปท่ีผานมาในชวงท่ีรัฐบาลนี้ เริ่มโครงการรับจํานําขาว 

โดยทางการอินโดนีเซีย เคยปฏิเสธขาวไทย จํานวนประมาณ 3-4 หมื่นตัน ในการทําสัญญาซื้อขาวจีทูจี ระหวาง

องคกรบูล็อกของอินโดนีเซีย (BULOG) กับ องคการคลังสินคา (อคส.) ซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายไว จํานวนประมาณ

กวา 3 แสนตัน ซึ่งทาง อคส.ไดมอบหมายใหผูสงออกรายหนึ่ง เปนผูปรับปรุงขาวและขนสงขาวไปใหอินโดนีเซีย” 

นายชูเกียรติกลาววา หากพูดถึงการสงออกขาวในภาพรวมของไทยขณะนี้ ยังไมมีปญหาเรื่องคุณภาพขาว 

หากเปนการสงออกโดยภาคเอกชน เนื่องจากเอกชนจะระมัดระวังมากเรื่องคุณภาพสินคาเพราะมีการทํา Branding 

ซึ่งการสงออกจะตองเขมงวดเรื่อง การให surveyor ตรวจสอบคุณภาพขาว 

“ขาวขาวในโกดังรัฐบาลมีปญหาขาวเนา และขาวเกานั้น ท่ีทราบมาเปนปญหา ท่ีเกิดขึ้นกับขาวในประเทศ

มากกวาขาวท่ีสงออก” นายชูเกียรติ กลาว 

ท่ีมา หนังสือพิมพแนวหนา  
 

ดึงโรงสีประมูลขาว 5 แสนตัน พาณิชยเปดทีโออารสัปดาหหนายันสงมอบ"อิหราน"แน 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา สัปดาหหนาจะเปดการประมูลขาวโดยให

โรงสียื่นคําสั่งซื้อเขามายังกรม ปริมาณ 5 แสนตัน ซึ่งขณะนี้กําลังจัดทําเง่ือนไขการประมูล (ทีโออาร) เพื่อใหเปนไป

ตามท่ีโรงสีตองการ  

สําหรับการขายขาวใหบริษัทตางประเทศ ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบคุณสมบัติ ต้ังเปาจะสามารถระบาย

ขาวรวมทุกวิธีไดเดือนละ 1 ลานตัน ซึ่งชวงเดือนครึ่งท่ีผานมา ไดระบายขาวออกไปแลวรวม 1 ลานกวาตัน 

สวนการเปดใหเอกชนรวมยื่นซองเสนอราคาซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลปริมาณรวม 467,623 ตัน แบงเปน 

3.67 แสนตัน เพื่อการสงออกและภายในประเทศ และขาวขาว 5% จํานวน 1.0 แสนตัน เพื่อการสงออก ซึ่งมีเอกชน

เสนอซื้อ รวม 18 ราย ไดตอรองราคาแลว และเสนอนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย พิจารณาอนุมัติขายขาวใหเอกชน 10 ราย ปริมาณเกือบท้ังหมดท่ีเปดประมูล ยกเวนปลายขาวท่ีมีผูสนใจ

เสนอซื้อเพราะเปนขาวเกา 

นอกจากนี้ไดอนุมัติใหผูสงออกท่ีเสนอผานวิธีแจงคําสั่งซื้อจากตางประเทศ ปริมาณรวม 5 แสนตัน ทําให

การระบายขาวชวงสัปดาหท่ีผานมามีปริมาณรวม 6 แสนตัน มูลคา 2 หมื่นลานบาท 

นายเกรียงศักดิ์  ตาปนานนท เลขาธิการสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา โรงสีไดรวบรวมรายชื่อ

ผูประกอบการรวม 10 ราย ท่ีสนใจซื้อขาวจากรัฐบาล สวนใหญเปนขาวขาวจากปการผลิต 2555/56 และ 2556/57 

ปริมาณรวม 5 แสนตัน ซึ่งเปนไปตามท่ีไดหารือกันกอนหนานี้ท่ีรัฐบาลตองการใหเอกชนรวมซื้อขาวจากรัฐใหมากขึ้น  

นายสมชาติ สรอยทอง อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววา การเปดประมูลขาวสารสต็อกรัฐบาลท่ีไดจาก

โครงการรับจํานําขาวป 2556/57 ปริมาณ 2.27 แสนตัน ผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (เอเฟต) 
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แบงเปนขาวขาว 5% จํานวน 1.67 แสนตัน และขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จํานวน 6 หมื่นตัน มีผูประกอบการให

ความสนใจยื่นซองเสนอราคาสวนตาง 17 ราย ผลเบื้องตนเสนอขายใหเอกชน 10 ราย ปริมาณรวม 1 แสนตัน มูลคา 

1,000 ลานบาท อยูระหวางจัดทําเอกสารเพื่อเสนอ รมว.พาณิชยพิจารณาเห็นชอบ 

นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กลาวถึงการนําผูประกอบการไทย

เดินทางเยือนอิหราน เพื่อแสวงหาลูทางการขยายมูลคาการคาการลงทุนระหวาง 2 ประเทศวา ภาครัฐและเอกชน

อิหรานพรอมสนับสนุนการขยายความรวมมือในทุกดาน โดยเฉพาะแหลงนําเขาวัตถุดิบ การลงทุนในตางประเทศ 

พรอมกันนี้ไทยยังไดยืนยันถึงความพรอมในการสงมอบขาว จํานวน 278,283 ตัน (150 ลานเหรียญสหรัฐ) ท่ีอิหราน

ไดทําความตกลงซื้อไวในป 2554 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

แฉขาวเขมรทะลักพิจิตร  
เมื่อวันเสาร พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี รองประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา และคณะ 

ไดเดินทางมารวมประชุมกับนายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการขาวระดับจังหวัด 

(กขจ.) เพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจํานําขาวและตรวจสต็อกขาวสารในโกดังของจังหวัดพิจิตร 

พล.ต.ท.ยุทธนาเผยวา เหตุท่ีตองมาจังหวัดพิจิตร  เนื่องจากสืบพบวาฤดูกาลจํานํา ขาวในปท่ีผานมา ท่ี

จังหวัดพิจิตรมีโรงสี ซึ่งต้ังอยูในอําเภอตะพานหินไดมีการลักลอบนําเขาปลายขาวจากประเทศกัมพูชาท่ีใชวิธีผาน

ศุลกากรเสียภาษีเปนปลายขาวเพียง แค กก.ละ 1 บาท โดยนําบรรทุกรถสิบลอ เขามามากถึง 4 หมื่นตัน แตขาวท่ี

นําเขามานั้นกลับเปนขาวสารผสมกับปลายขาว จากนั้นมาเขาขบวนการคัดแยกปลายขาวกับขาวสาร 5% ซึ่ง

สันนิษฐานวานําไปเวียนเทียนในการจํานําขาวฤดูกาลท่ีผานมา ขณะนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะดําเนินคดี ซึ่งมี

ขาราชการระดับอธิบดีของกระทรวงพาณิชยเขามาเก่ียวของดวย 

"กรรมวิธีท่ีแยบยลนี้ เปนความรวมมือของอธิบดีทานหนึ่งท่ีเซ็นใบอนุญาตใหพอคาขาวไวลวงหนาถึง 10 

ใบ จากนั้นก็ใชกองทัพรถสิบลอบรรทุกปลายขาวผสมกับขาวสารคุณภาพเกรดตํ่าวิ่งมาสงท่ีโรงสีในเขตอําเภอตะพาน

หิน โรงสีแหงนี้ก็เหมือนกับเปนท่ีพักของเถ่ือน จากนั้นก็เขาขบวนการแยกขาวท่ีหนึ่งใสกระสอบสงไปใหกับโรงสี

ตางๆ ท่ีอาจซื้อใบประทวนของชาวนาหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตของชาวนาท่ีเปนเท็จ จากนั้นก็เอาขาวจากเขมรท่ีซื้อ

มาเพียงแคตันละไมก่ีพันบาทเอาไปสงมอบเขาคลังสินคา ไดมูลคาตันละเกือบ 2 หมื่นบาท" 

เขากลาววา กวาจะนําขาวจากเขมรมาถึงพิจิตรได ผานดานตํารวจภูธร ผานดานตํารวจทางหลวงมาได

ดวยการจายเบี้ยบายรายทาง เพราะขาวเหลานี้สามารถสรางกําไรไดถึงรถสิบลอละ 2 แสนบาท ทําใหรัฐบาลได

ขาวสารดอยคุณภาพราคาแคหลักหมื่น ขาดทุนเห็นๆ กวา 10 เทา ท่ีสําคัญคณะกรรมการขาวระดับจังหวัดของพิจิตร

จะมาอางไมรู ไมเห็น ไมทราบ  คงเปนไปไมได แตในเบื้องตนคดียังอยูในระหวางสอบสวน จึงไมสามารถเปดเผยกับ

สาธารณชนไปไดมากกวานี้ 

พล.ต.ท.ยุทธนากลาววา การมาตรวจราชการในครั้งนี้ ก็เพื่อจะใหนายสุรชัยท่ีเพิ่ง ยายมารับตําแหนงไดไม

นาน และไมไดเก่ียว ของวาจะตองสืบสวนตอไป และควรเรงปอง กันไมใหเกิดเหตุการณซ้ํารอยขึ้นอีก ท่ีสําคัญจะตอง

นําคนผิดมาลงโทษใหจงได เพราะถือเปนการทําลายความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ จนทําใหชาวนา

เดือดรอนจนเปนเหตุวุนวายอยูในขณะนี้ 

ในสวนของนายมงคล สุกใส ปลัดจัง หวัดพิจิตร ก็ไดรายงานตอกรรมาธิการการ เกษตรและสหกรณ 

วุฒิสภา วาผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป 54/55 นั้น จังหวัดพิจิตรไดแปรรูปขาวเปลือกเปนขาว 

สารเก็บไวในคลังสินคากลางจํานวน 10 หลัง 

ป 54/55 มีขาวสารขาว 5% จํานวน 388,947 กระสอบ ชนิดปลายขาวขาวเอราวัณเลิศจํานวน 12,703 

กระสอบ, ขาวขาวหอมจังหวัดจํานวน 44.040 กระสอบ, ขาวขาวหอมมะลิ 100% จํานวน 645,998 กระสอบ, ขาว



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 8 

เหนียว (ยาว) จํานวน 139,790 กระสอบ และชนิดขาวเหนียว (สั้น) จํานวน 10,570 กระสอบ ป 55 ซึ่งเปนโครงการ

ขาวเปลือกนาปรังแปรรูปเปนขาวสารเก็บไวในคลังสินคากลาง จํานวน 21 หลัง มีปริมาณเปนขาวขาว 5% จํานวน 

1,089,625 กระสอบ และชนิดปลายขาวขาวเอราวัณเลิศจํานวน 466,553 กระสอบ ป 55/56 ซึ่งเปนโครงการขาวนาป

แปรรูปเปนขาวสารเก็บไวในคลังสินคากลางจํานวน 28 หลัง และ ไซโลจํานวน 2 ลูก เปนขาวขาว 5% จํานวน 

1,892,585 กระสอบ, ชนิดปลายขาวขาวเอราวัณเลิศจํานวน 494,669 กระสอบ, ชนิดขาวขาวหอมจังหวัดจํานวน 

493,165 กระสอบ, ชนิดขาวทอนหอมจังหวัดจํานวน 18,959 กระสอบ, ชนิดขาวหอมมะลิ 100% จํานวน 213,494 

กระสอบ, ชนิดขาวเหนียวจํานวน 343,634 กระสอบ, ชนิดขาวทอนหอมมะลิจํานวน 19,800 กระ สอบ, ชนิดขาวหอม

มะลิจํานวน 17,204 กระสอบ และชนดิปลายขาวเหนียวจํานวน 35,888 กระสอบ 

ป 56/57 แปรรูปขาวเปลือกเปนขาว สารเก็บไวในคลังสินคากลาง 24 หลัง และไซโล 19 ลูก เปนขาวขาว 

5% จํานวน 540,962 กระสอบ, ชนิดขาวขาวหอมจังหวัดจํานวน 326,222 กระสอบ, ขาวหอมมะลิ 100% จํานวน 

273,199 กระสอบ และชนิดขาวเหนียวจํานวน 75,861 กระสอบ ซึ่งเปนขอมูล ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 ท่ีทําให

คณะกรรมาธิการฯ ต้ังขอสังเกตวา ปริมาณขาวของจังหวัดพิจิตร โดยรวมแลวมีมากมาย มหาศาลเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นทุก

ป ท้ังท่ีพื้นท่ีทํานา ของจังหวัดพิจิตรก็มีเทาเดิม ซึ่งโดยบวกเลข จํานวนขาวทุกชนิดท่ีอยูในคลังสินคา ก็จะเห็น ไดวา

จังหวัดพิจิตรมีขาวเก็บไวมากถึง 7,542,868 กระสอบ (ขาวเหนียวในจังหวัดพิจิตรไมมีปลูก แตเปนขาวท่ีนํามาจาก

ภาคอีสานมาเชาเก็บในโกดังขาวท่ีพิจิตร ท่ีมีบริษัทรับฝากขาวใหญๆ แคไมก่ีบริษัท ซึ่งเปนของไซโล บ.เคทีบี อะโกร 

จํากัด ต้ังอยูท่ี อ.บางมูลนาก รับฝากขาวไวมากถึง 20 ถังไซโล ในปริมาณไซโลละ 12,000 ตัน นอกนั้นก็เปน

คลังสินคาของผูประกอบการรายยอย ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา จะไดลงในรายละเอียดเพื่อ

ตรวจสอบตอไป 

วันเดียวกัน นายยรรยง พวงราช รัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ลงพื้นท่ีตรวจโกดังกลางขาวของ

รัฐบาล 2 แหงในจังหวัดนครปฐม ไดแก หางหุนสวนจํากัด ไฟปฐมวิวัฒน และ บจก.มหาทรัพยฟด เปนสถานท่ีเก็บ

ขาวในโครงรับจํานําขาวฤดูกาลผลิตป 2555/2556 พบวา จํานวนขาวไมไดสูญหายตามกระแสขาว และขาวยังมี

คุณภาพ ไมไดเนาเสียแตอยางใด เนื่องจากไดรับการดูแลจากหัวหนาคลังและถูกตรวจสอบจากเซอรเวเยอร จึงไม

อยากใหผูสงออกขาวกังวล โดยหากผูสงออกขาวไมมั่นใจ สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยกระทรวงพาณิชยจะ

เปดประมูลขาวจํานวน 2 ล็อต ภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธนี้ ท้ังนี้ ล็อตแรกจะเปดประมูลขาวในตลาดสินคาเกษตร

ลวงหนา (AFET) จํานวน 227,260 ตัน แบงเปนขาวขาว จํานวน 162,130 ตัน และขาวหอมมะลิ จํานวน 68,590 ตัน 

รวมถึงจะเปดประมูลขาวท่ัวไป จํานวน 5 แสนตัน เพื่อระบายขาวบริโภคในประเทศ จึงอยากเชิญชวนใหผูสงออกขาว

เขารวมประมูลขาว  

เขากลาววา กระทรวงพาณิชยต้ังเปาหมายท่ีจะระบายขาวใหไดตอเนื่อง ซึ่งคาดวาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ

เปนตนไป จะระบายขาวไดเดือนละไมตํ่ากวา 1 ลานตัน และสามารถสงเงินคืนคลังไดเดือนละ 10,000 ลานบาท จาก

เดิม 5,000 ลานบาท 

นายยรรยงยังปฏิเสธขอกลาวหากรณีท่ีอินโดนีเซียโจมตีไทยวาขายขาวในราคาตํ่า ซึ่งถือวาเปนการทุม

ตลาดนั้น ซึ่งยืนยันวาไมเปนความจริง เพราะขาวไทยราคาแพงกวาหลายประเทศ และไมมีความจําเปนตองลดราคา

ตํ่ามาก เพราะขาวไทยเปนขาวท่ีมีคุณภาพท่ีดี รวมท้ังไมกังวลหากประเทศอ่ืนๆ จะยื่นฟองไทยตอองคการการคา

โลก หรือ WTO และพรอมท่ีจะชี้แจง เพราะประเทศไทยก็มีหลักฐานเชนกัน 

บรรยากาศท่ีกระทรวงพาณิชย กลุมชาวนาทวงเงินโครงการรับจํานําขาวจากรัฐบาล มีชาวนา จ.พิจิตร จ.

อางทอง จ.นครสรรค ยังคงปกหลักรอ สวนสภาพความเปนอยูเปนไปตามปกติ บางสวนยังคางท่ีกระทรวงพาณิชย 

และบางสวนเดินทางกลับไปทํานา รวมถึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด และลาสุดมีชาวนาจาก จ.กาญจนบุรี เขา

รวมสมทบท่ีกระทรวงพาณิชย 
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วันเดียวกันนี้ นายระวี รุงเรือง ประธานเครือขายชาวนา กลาวถึงกรณีนายกิตติรัตน ณ ระนอง รักษาการ

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการออกพันธบัตร (บอนด) 

จํานําขาวเพื่อระดมเงิน 1.1 แสนลานบาท นําไปจายเงินตามใบประทวนจํานําขาวใหชาวนา วาเปนเรื่องของรัฐบาลวา

จะหาเงินทางใด แตชาวนารอเงินมานานแลว คงไมไดทําใหชาวนาถอย เครือขายฯ ยังยืนยันเดินหนาจนกวาจะไดรับ

เงิน ไมตองการระบุวาขีดเสนแคไหน เพราะขีดมาหลายรอบก็ไมไดดีขึ้น หวังพึ่งองคกรอิสระใหเขามาชวยเหลือและ

เรงรัดรัฐบาล รัฐบาลมักบอกรักษาการไมมีอํานาจ ก็ควรใหรัฐบาลท่ีมีอํานาจในการสั่งการและแกไขวาจะหาเงินจาย

คาขาวอยางไรเขามาจะดีกวา 

นายอุบล กลิ่นปทุม ผูใหญบานหมูท่ี 9 ต.วังน้ําเย็น อ.แสวงหา จ.อางทอง แกนนําชาวนา จ.อางทอง 

ยอมรับวารูสึกของใจท่ีนายชาดา ไทยเศรษฐ อดีต ส.ส.จังหวัดอุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา บอกวาไดติดตอพูดคุย

กับ น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรับปากจะจายเงินจํานําขาวใหในอาทิตยหนา โดยจะใหกับ

ชาวอุทัยธานีกอน สรางความพอใจใหกับชาวนาใน จ.อุทัยธานี สวนใหญ ขณะท่ีชาวนา จ.อางทอง ท่ีเดินทางไปดวย

รูสึกไมพอใจ ซึ่งถารัฐบาลจายเงินใหเฉพาะ จ.อุทัยธานี กลุมชาวนาจะยกระดับนําขบวนรถอีแตนไปเรียกรองบาง 

และอาจจะเดินทางไปดูเครื่องบินขึ้น-ลงท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ โดยไมมีการปดลอม 

ท้ังนี้ นายชาดาไดชี้แจงกับกลุมชาวนาวา รัฐบาลจะจายเงินใหกับชาวนาท่ีมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

ภายในสัปดาหหนา สวนรายท่ีเกิน 500,000 บาท ขอเวลาดําเนินการ 6 สัปดาห หากไมไดจะเคลื่อนขบวนรถอี

แตนมาแบบกองพันปศาจ บุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและขับไลรัฐบาล อยางไรก็ตาม มีรายงานวานายชาดาไดขอ

ความเปนธรรมและความเห็นใจจากรัฐบาล ในสวนของ จ.อุทัยธานี มีชาวนาขึ้นทะเบียน 17,000 ครอบครัว วงเงิน

กวา 3,000 ลานบาท สรางความไมมั่นใจใหกับชาวนาในจังหวัดอ่ืนๆ วาจะไดเงินในสัปดาหหนาดวยหรือไม 

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาวใน

เวทีระดมความคิดแนวทางการแกปญหาจํานําขาวและการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทยวา ปจจุบันมีชาวนาท่ียังไมได

รับเงินจากการจํานําขาว 875,907 ราย เปนเงิน 114,804 ลานบาท ซึ่งรัฐบาลควรขายขาวในสต็อกเพื่อนําเงินมาจาย

ใหกับชาวนาท่ียังไมไดเงินจากการจํานําขาว นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาใชงบกลางป 2557 เพื่อนํามาจายใหกับ

ชาวนา และใชงบกลางอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกูใหกับชาวนาท่ีตองการเงินกูเพื่อนําไปใชปลูกขาวฤดูการผลิตใหม 

ท่ีมา หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

ทีดีอารไอแนะทําซีเคียวใบประทวนจายหนี้ 
นายนิพนธ พัวพงศกร ผูอํานวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เปดเผยวา ปจจุบันมีหลายภาคสวนท่ีชวยกันเสนอทางออกใหกับ

ปญหาดังกลาว ซึ่งทุกฝายก็มีความเห็นท่ีดีท่ีจะชวยใหมีทางออกท่ีดี สิ่งสําคัญคือรัฐบาลตองลดทิฐิ เพื่อใหชาวนา

สามารถอยูรอดได 

สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาโครงการรับจํานําขาวนั้น ตนมองวาวิธีแกท่ีเร็วท่ีสุดคือการเปดให

ชาวนานําใบประทวนไป แปลงทรัพยสินเปนทุน โดยนําใบประทวนไปกูเงินกับสถาบันการเงิน มีรัฐบาลคํ้าประกัน

พรอมจายดอกเบี้ยแทนชาวนา จนกวาจะมีรัฐบาลชุดใหม ซึ่ง แนวทางดังกลาวสามารถท่ีจะทําได โดยใชวิธีการจํากัด

เฉพาะชาวนาท่ีมีใบประทวนกอนวันท่ี 9 ธ.ค.2556 กอนการยุบสภาของรัฐบาลจะมีผล ซึ่งจะไมผิดกฏหมาย 

สวนใบประทวนท่ีออกหลังการยุบสภานั้นวันท่ี 9 ธ.ค.2556 ใหรัฐบาลไปรวมหารือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ

เพื่อหาทางออก ซึ่งทางออกนั้นยังมีอยู แตทุกฝายตองชวยกัน ไมใชโยนความผิดใหคนอ่ืน ไมใชมาชี้หนาดากันใน

ภาวะเชนนี้ โดยรัฐบาลตองลาออกเพื่อใหมีรัฐบาลใหมเขามาบริหารประเทศและแกไขปญหาตางๆ ไดเต็ม

ความสามารถ เพราะรัฐบาลนี้ท่ีอยูในชวงรักษาการก็คงไมสามารถทําอะไรได ท้ังการออกพันธบัตรรัฐบาลหรือบีบ
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บังคับใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตรเพื่อนําเงินมาจายคาขาวใหชาวนา 

เนื่องจากเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายชัดเจน 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท) เปดเผยวา สําหรับแนวทางท่ีรัฐบาล

จะออกพันธบัตรเพื่อนําเงินมาจายใหักับชาวนานั้นไมสามารถทําได เนื่องจากอยูในชวงรัฐบาลรักษาการ ท้ังนี้สิ่งท่ี

งานท่ีสุดในการหาทางออกคือใหรัฐบาลลาออกและต้ังรัฐบาลใหเร็วท่ีสุด จะแกปญหางายท่ีสุด 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ชาวนาผวาจํานํา 39%เมินรวมตอ 85%หวงตนทุนปลูกขาวปรับขึ้น 
ผูสื่อขาวรายงานวา ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและพยากรณทางการเกษตร (แมโจโพลล) ไดสํารวจความคิดเห็น

ของชาวนาท่ัวประเทศ ในหัวขอ “อนาคตจํานําขาว อนาคตชาวนาไทย” เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นตอสภาพปญหา

จากโครงการรับจํานําขาว จากการสอบถามความวิตกกังวลตอปญหาการจายเงินในโครงการรับจํานําขาวท่ีลาชา 

พบวาชาวนาสวนใหญ 78.77% มีความวิตกกังวล โดยใหเหตุผลวารัฐบาลไมมีงบประมาณในการนํามาจายใหกับ

ชาวนาและกังวลวาอาจจะไมไดรับเงินดังกลาว ขณะท่ี 21.23% ไมมีความวิตกกังวล โดยเชื่อมั่นวารัฐบาลจะสามารถ

หาเงินมาจายใหกับชาวนาไดอยางแนนอน 

เมื่อถามวา หากมีการดําเนินโครงการรับจํานําขาวตอไป จะเขารวมโครงการหรือไมนั้น พบวา 38.97% 

บอกวาจะไมเขารวมโครงการแลว โดยใหเหตุผลวาชาวนาไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวนอย และเปนชองทาง

ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมากและประสบปญหาไดรับเงินลาชา จึงควรใหยกเลิกโครงการรับจํานําขาว สวน 36.73% 

บอกวายังจะเขารวมโครงการตอไป โดยใหเหตุผลวาสามารถขายขาวไดในราคาท่ีสูงกวาทองตลาด ทําใหมีรายได

เพิ่มขึ้น จึงอยากใหมีโครงการตอไปแตควรมีการจํากัดปริมาณขาวท่ีจะเขารวมโครงการและวงเงินในการรับจํานําขาว 

และ 24.30% ยังไมแนใจ เพราะไมมั่นใจวารัฐบาลจะมีเงินมาจายคาขาวหรือไม 

ดานความเปนหวงตอสถานการณการผลิตขาวของประเทศไทยในปจจุบันนั้น พบวา 84.91% คือ มีตนทุน

การผลิตท่ีสูงขึ้น 53.35% คือ มีการใชสารเคมีทางการเกษตรในนาขาวเพิ่มมากขึ้น 45.11% คือ คุณภาพขาวลดลง 

44.13% คือ ผลผลิตตอไรลดลง และ 34.63% จํานวนชาวนาท่ีลดลง ไมมีคนสืบทอดอาชีพทํานา  

สวนขอเสนอแนะตอการดําเนินนโยบายรับจํานําขาวนั้น พบวาสวนใหญ 47.70% แนะรัฐบาลควรเรงแกไข

ปญหาการจายเงินในโครงการรับจํานํานี้โดยเร็ว 23.86% บอกวารัฐบาลควรมีความจริงใจในการแกไขปญหา ไมโยน

ความรับผิดชอบใหกับหนวยงานอ่ืนๆ 18.35% แนะควรในการชวยเหลือชาวนาในดานอ่ืนๆ เชน ลดตนทุนการผลิต 

และ 10.09% มีการชดเชยใหกับชาวนาท่ียังไมไดรับเงิน 

ท่ีมา สํานักขาวพลเมือง สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
 

ชาวนา-โรงสีชู 3 ทางรอดชวยชาวนา โยกเงินเขาธ.ก.ส.-ต้ังกองทุน-ธนาคารชาวนา 
นายวิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปดเผยวา ไดหารือกับสมาคมโรงสีขาว

ไทยและกระทรวงพาณิชย เพื่อหาแนวทางชวยเหลือชาวนา โดยไดขอสรุปแนวทางชวยเหลือ 3 แนวทาง คือ การ

เชิญชวนใหชาวนาและประชาชนไทยโยกบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงินอ่ืนไปฝากไวท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาท่ัวประเทศ เพื่อให ธ.ก.ส.มีเงินทุนหมุนเวียนไปใชชวยเหลือชาวนา 

แนวทางท่ี 2 ใหจัดต้ังกองทุนชาวนาไทย โดยไดเปดบัญชีออมทรัพย ธ.ก.ส. ชื่อ "กองทุนเพื่อชวยเหลือ

ชาวนาไทย" เลขท่ีบัญชี 020033119718 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับบริจาคเงินจากประชาชนท่ีตองการ

ชวยเหลือชาวนาท่ีมีความเดือดรอน โดยรายละเอียดแนวทางการชวยเหลือและการใชเงินจะจัดทํารายละเอียดตอไป 

สวนแนวทางท่ี 3 จะผลักดันใหจัดต้ังธนาคารชาวนาไทย เพื่อใหเปนธนาคารของชาวนาอยางแทจริง 

ดานนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย กลาววา ท้ัง 3 แนวทางสามารถผลักดันใหเกิดขึ้นไดจริง ซึ่งเปน

ระยะเรงดวน ระยะกลางและระยะยาว โดยเรื่องเรงดวนท่ีจะตองทําคือ การระดมเงินฝากไปชวย ธ.ก.ส. โดยขอเชิญ
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ชวนใหประชาชนยายบัญชีเงินฝากจากแบงกท่ีไมชวยชาวนาไปฝากท่ี ธ.ก.ส. และตนจะโยกเงินจากแบงกท่ีมีอยู 2 

แบงก ไปฝากท่ี ธ.ก.ส.เชนกัน 

สวนการจัดต้ังกองทุนชาวนาไทย นาจะเริ่มทําไดทันที ซึ่งเงินสวนหนึ่งจะมาจากการบริจาค และกําลังเสนอ

รัฐบาลใหนําเงินคาธรรมเนียมสงออกขาว(คาพรีเมียมขาว) ปละหลายพันลานบาทเขามาสนับสนุนกองทุนและใชเงิน

ชวยเหลือ เชน การใหกูยืม, การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู, การชดเชยปจจัยการผลิต ซึ่งจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ เปน

ผูดูแล 

ขณะท่ีการจัดต้ังธนาคารชาวนาไทย เปนมาตรการท่ีจะดําเนินการในระยะกลางและระยะยาว เพราะเปน

แนวคิดท่ีมีมานานแลว อยากใหชาวนามีธนาคารเปนของตนเอง ใชเงินตัวเอง บริหารงานเอง และชวยเหลือกันเอง 

ซึ่งการต้ังธนาคารเชื่อวาจะมีโรงสี ผูสงออก และนักธุรกิจท่ีสนใจ เขามารวมในการจัดต้ัง และใหชาวนาไดมีสวนรวม

ในการถือหุนดวย 

ดานนางพิณทอง เมนะสิน ตัวแทนสภาเกษตรกร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา กลาวขอบคุณกระทรวง

พาณิชยท่ีพยายามหาทางชวยเหลือชาวนาอยางเต็มท่ี ขณะท่ีหนวยงานอ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืนไมยอมชวยเหลือ 

และไมเขาใจดวยวาเหตุใดเมื่อมีคนจะชวยเหลือชาวนา กลับมีคนอีกลุมหนึ่งตอตานขัดขวาง ทําใหชาวนาไมไดเงิน

จากการจํานําขาวเสียที 

"ขณะนี้ชาวนาถูกทําราย ถูกรังแก เอามาเชื่อมโยงกับการเมือง อยากถามวาคนไทยกินขาวท่ีชาวนาปลูกใช

หรือไม แลวขาวของชาวนาไมมียางเลยหรือ ทุกคนมีความสุข แตชาวนาระทมทุกข อยากใหอาชีพชาวนาลมหายตาย

จากไป สุดทายเหลือแตอนุสาวรียใหชาวตางชาติมาเดินดูวา ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเปนผูสงออกขาวรายใหญเลี้ยง

ชาวโลกหรือ" นางพิณทอง กลาว 

ท่ีมา สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) 
 

'เลิกรับจํานําขาว' ทางออกชาวนาคืออะไร?  
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การเกษตรและสหกรณวุฒิสภา จัดงานเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น เรื่อง "เลิก

จํานําขาว แลวทางออกของชาวนาคืออะไร"  โดยระดมความเห็นจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธท่ี

ผานมา พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ประธานอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา กลาววา  โครงการรับ

จํานําขาวท่ีผานมาถือวาลมเหลว มีการทุจริตทุกขั้นตอน และปจจุบันยังติดเงินคางชาวนาอีก จึงมองวาโครงการนี้ไม

สามารถเดินหนาตอไปไดอีกแลว ดังนั้นทางคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ มีขอเสนอทางออก 3 แนวทาง ไดแก  1. 

กําหนดใหเงินสงเคราะหครัวเรือนละไมเกิน 20 ไรไรละ 2 พันบาท  และประกันราคาขาวเปลือกไวตันละ 8 พันบาท ท่ี

ความชื้นไมเกิน 15% ซึ่งงบประมาณเพื่อการนี้คาดจะใชประมาณ 4.7 หมื่นลานบาท 

ทางเลือกท่ี 2 ใหแบงกลุมเกษตรกรออกเปน 6 กลุมของการถือครองท่ีดิน ไดแก กลุมท่ี 1 เกษตรกรท่ีมี

ท่ีดิน 1-5 ไร  ใหจัดสรรงบสงเคราะห 3 พันบาทตอไร กลุมท่ี 2 เกษตรกรท่ีมีท่ีดิน 6-10 ไร ใหจัดสรรงบสงเคราะห  

2.5 พันบาทตอไร กลุมท่ี 3 เกษตรกรมีท่ีดิน 11-15 ไร ใหจัดสรรงบสงเคราะห  2 พันบาทตอไร กลุมท่ี 4 เกษตรกรมี

ท่ีดิน 16-20 ไร ใหจัดสรรงบสงเคราะห 1.5 พันบาทตอไร กลุมท่ี 5 เกษตรกรมีท่ีดิน 21-25 ไร ใหจัดสรรงบ

สงเคราะห 1 พันบาทตอไร และกลุมท่ี 6 เกษตรกรมีท่ีดินจํานวน 26-30 ไรได 500 บาทตอไร สวนในรายท่ีถือครอง

ท่ีดินมากกวากลุมท่ี 6  ไมมีการจัดสรรสงเคราะหให 

สวนทางเลือกท่ี 3 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพหลักในการกําหนดนโยบายและจะตอง

เขมงวดและติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในความรับผิดชอบอยางจริงจังในพื้นท่ีปลูกขาวเปนพื้นท่ี

ใหญไมนอยกวา 65 ลานไร โดยใหเนนผลิตขาวคุณภาพสูง และไมตองไปแขงขันกับเพื่อนบาน เชน เมียนมาร 

กัมพูชา สปป.ลาว เพราะท่ีผานมาขาวไทยเปนท่ียอมรับของตลาดโลก สวนเกษตรกรท่ีไมสามารถปลูกขาว

คุณภาพสูงไดใหหันไปปลูกพืชไรชนิดอ่ืนแทน เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เปนตน 
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สวนดร.สมพร  อิศวิลานนท นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ   กลาวถึงทางออกของชาวนาวา 

ใหรัฐบาลจัดต้ังกองทุนเพื่อประกันราคาขาวเปลือกขั้นตํ่า โดยอาจจะมอบหมายใหหนวยงาน เชน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เปนหนวยงานหลักในการรับประกัน ท้ังนี้เกษตรกรสามารถเลือกใช

ประโยชนจากมาตรการนี้ดวยความสมัครใจ หากเปนเกษตรกรขนาดเล็ก และอาจไมมีเงินจายเบี้ยประกัน ในกรณีนี้

ทาง ธ.ก.ส.อาจเพิ่มเง่ือนไขการใหกูยืมเพื่อการจัดซื้อปจจัยการผลิต ซึ่งโครงการดังกลาวนี้จะทําใหเกษตรกรไดรับ

ราคาขั้นตํ่าท่ีกําหนดไวในสัญญา เพื่อไมใหเกิดความผันผวนในรายไดของเกษตรกรท่ีตามมา นโยบายนี้ไมบิดเบือน

กลไกตลาด และจะเปนมาตรการท่ีสนับสนุนและพัฒนากลไกตลาดสินคาเกษตรเอกชนในทุกระดับรวมถึงตลาดสินคา

เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย หรือ เอเฟท 

"ท่ีสําคัญจะตองอาศัยความหลากหลายของทรัพยากรเชิงพื้นท่ีสรางจุดยืน โดยการสรางสินคาเฉพาะใหกับ

ทองถ่ิน ภายใตการผลิตรูปแบบเฉพาะ เชน การผลิตขาวอินทรีย การผลิตขาวหอมมะลิอินทรียคุณธรรม การผลิตขาว

สังขหยด การผลิตขาว GI  ตลอดจนการสนับสนุนเกษตรกรรายยอยใหกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลผลิตจาก

ขาวเพียงอยางเดียวไปสูการใชภูมิปญญาเพื่อการผลิตผสมผสาน และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลด

ความเสี่ยง" 

นายเจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา รัฐบาลชุดนี้และชุดใหมจะตองดําเนิน

แกไขปญหาขาวคางสตอก  โดยใหเรงระบายขาวใหมกอนและใหเก็บสตอกขาวเกาไวเพื่อรอเวลาระบาย เนื่องจาก

หากเรงระบายท้ังขาวใหม และขาวเกาพรอมกันจะสงผลใหราคาขาวตกตอเนื่อง ท้ังนี้ หากมีรัฐบาลใหมเขามาอาจใช

วิธีประกันราคาขาว  โดยกําหนดราคาเพดานไวท่ี 1 หมื่นบาทตอตัน และใชวิธีการชดเชยใหกับเกษตรกรเฉลี่ย 2-3 

พันบาทตอตัน ซึ่งจะใชเงินเพียงหลักหมื่นลานบาท 

"สิ่งท่ีนากังวลใจขณะนี้ระบบขาวนาปรังกําลังเขามา หากรัฐบาลเรงนําขาวในสตอกออกมาระบายเชนนี้ จะ

กระทบชาวนาท่ีจะขายขาวนาปรังในราคาตลาดไดเพียง  5-6 พันบาทตอตัน ดังนั้นรัฐบาลจะตองใชวิธีการรณรงคให

ชาวนาลดการปลูกขาวนาปรัง  โดยอาจมีการปลูกขาวครึ่งเดียวจากพื้นท่ีท่ีเคยปลูก สวนนี้จะทําใหระบบคาขาวสูงขึ้น 

อยางไรก็ดีสตอกรัฐบาลท่ีมีอยูในขณะนี้ 17-18 ลานตัน ไมมีใครทราบปริมาณท่ีแนนอน มองวาหากระบายล็อตนี้ให

หมดไปอยางนอยจะตองใชเวลาประมาณ 5 ป" 

ขณะท่ีนายวิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลาววา ทําไมชาวนาญ่ีปุนถึง

ร่ํารวย  ในประเทศไทยจะเปนแบบนั้นไมไดหรือ ยอมรับวาจํานําขาวมีปญหาก็จริง แตชาวนาสวนใหญมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีขึ้นจากการยกระดับรายได ในชวง 2 ปท่ีผานมา ดังนั้นทางออกท่ีใหผลโดยตรงและเห็นชัดเจนก็คือ

โครงการจํานํา เพราะปจจุบันตนทุนตอไรของชาวนาก็เพิ่มขึ้นดวย     

"ดังนั้นทางออกในเรื่องตางๆ ควรถามชาวนาดวย  มากกวาท่ีจะกําหนดนโยบายโดยภาครัฐอยางเดียว เชน

จะมีการกําหนดโซนนิ่งปลูกขาว ท้ังท่ีทํากันมาต้ังแตสมัยปูยาตายายแลว วันหนึ่งจะใหเขาเลิกปลูก หรือหันไปปลูกพืช

ชนิดอ่ืนท่ีไมมีความชํานาญ มันก็ไมใช" 

ดานนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน  ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา  กลาววา ปญหา

การรับจํานําของรัฐบาลมีปญหาต้ังแตการต้ังราคารับจํานําไวสูงกวาราคาตลาดมาก ซึ่งขัดกับหลักการของการรับ

จํานําท่ีไมดึงดูดใหผูจํานําตองมาไถถอนคืนและวิธีการรับจํานําทุกเมล็ดของรัฐบาลไมใชการรับจํานํา แตควรเรียกวา 

การรับซื้อขาวจากชาวนามากกวาในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดตนทุนท่ีสูงในการดําเนินการโดยเฉพาะตนทุนการขนสง

และตนทุนการเก็บรักษา รวมท้ังยังมีตนทุนท่ีเกิดจากการเสื่อมคุณภาพของผลผลิตขาว ซึ่งเปนภาระตองบประมาณ

ของประเทศจํานวนมากท่ีจะตองจัดสรรชดเชยการขาดทุนจากโครงการดังกลาว 

"โครงการนี้เปดโอกาสใหมีการทุจริตในทุกขั้นตอน ท้ังนี้ทางคณะกรรมาธิการ จะไดนําเสนอผลการศึกษา

รวมถึงขอชี้แนะของทุกฝายขางตนเพื่อทําเปนงานวิจัยเสนอตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ใน

สัปดาห หนา เพราะมองวาหากรัฐบาลใหมยังเปนพรรคเดิม และยังเดินหนาจํานําขาวอยู ประเทศเจง แนนอน" 
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ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

กูรูจีนเตือนรัฐบาลไทยเลิกจํานําขาวกอนหายนะ  
สํานักขาว โกบอลไทมส จากจีน เผยแพรบทความของ โจว ฟางยี่ นักวิชาการดานสังคมศาสตร จาก

สถาบันการศึกษายุทธศาสตรนานาชาติ ของจีน โดยมีเนื้อหาใจความสําคัญ วา ปจจุบัน วิกฤตการเมืองของไทย 

กําลังทําให ชาวนา ตองตกเปนเหยื่อท่ีนาสงสารมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีรัฐบาลไมสามารถหาเงินมาจายใน

โครงการับจํานําขาวกับชาวนาได ขณะเดียวกันก็ ไดเสนอแนะใหรัฐบาลไทยเลิกใชโครงการรับจํานําขาว และให

ทุมเทเวลาไปกับการพัฒนาพื้นท่ีชนบทแทน  

บทความดังกลาว ระบุอีกวา นอกจากปจจุบัน วิกฤตการเมืองไทยจะเขาสูภาวะทางตันโดยแทบจะสมบูรณ

แบบแลว หลังจากท่ีไมสามารถต้ังรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศได ในอีกดานหนึ่ง การท่ีรัฐบาลของ ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ไมสามารถหาเงินมาจายคาขาวใหกับชาวนาได ก็กําลังทําใหชาวนาหลายคนตองประสบกับภาวะถังแตกและถึงขั้น

สิ้นเนื้อประดาตัว ดังนั้น จึงไมแปลกท่ี ปจจุบัน ชาวนาของไทยจะลุกขึ้นมาประทวงรัฐบาล ซึ่งนั่นจะยิ่งทําใหรัฐบาล

ตองตกอยูในท่ีนั่งลําบากยิ่งขึ้นไปอีก  

ท้ังนี้ บทความของ นักวิชาการดานสังคมศาสรจีน ไดยอนรอย "ความลมเหลวของโครงการรับจํานําขาว"

วาเกิดขึ้นมาจากราคาขาวในตลาดโลกลดลงอยางหนัก นับต้ังแตป 2011 ขณะท่ีตัวโครงการเอง ซึ่งรับจํานําในราคาท่ี

สูงกวาในตลาด ก็เริ่มประสบปญหาขาดทุนหนักขึ้นเรื่อยๆ จนในท่ีสุดก็ทําใหคนชั้นกลางออกมาตอตานอยางหนัก 

อยางไรก็ดี ถึงแมนโยบายจํานําขาวจะสงผลดีในระยะสั้น โดยเฉพาะการชวยเหลือคนจนและชาวนาใหมี

รายไดมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่งกลับสงผลเสียในระยะยาว และเปนทางเลือกนโยบายท่ีไมนาจะเหมาะสม โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การท่ีรัฐบาลไทยอยูในสภาวะออนแอจากปญหาการเมืองท่ียืดเยื้อมายาวนาน จนทําใหการผลักดันนโยบาย

ตางๆ ไมสามารถดําเนินการไดอยางแข็งแกรง และไมสามารถดําเนินการไดในระยะยาว 

ดังนั้น ผูเขียนจึงมองวา สิ่งท่ีเหมาะสมกับไทย ในฐานะท่ีเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ก็คือ รัฐบาลควร

หันมามุงเนนการพัฒนาพื้นท่ีในชนบท เพื่อผลักดันใหประเทศหนีพนจากกับดักรายไดปานกลาง 

นอกจากนี้ ถาหากวา ยังคงมีการเดินหนาใชนโยบายจํานําขาวตอไป ก็จะยิ่งสรางความเสียหายหนักขึ้น 

เพราะตนทุนของโครงการดังกลาว ก็จะถูกผลักภาระมายังชนชั้นกลาง จึงคาดวาจะยิ่งกระตุนใหคนชนชั้นกลาง

ออกมาประทวงรัฐบาลหนักขอขึ้น อีกท้ัง ดวยการบริหารงานในโครงการรับจํานําขาวท่ีไรประสิทธิภาพ และไมสราง

ประโยชนท่ีแทจริงตอชาวนา ก็จะยิ่งทําใหอํานาจและความนิยมในตัวของรัฐบาลย่ําแยลงไปอีก และตองพบกับทาง

ตันทางการเมือง  

อยางไรก็ดี โจว ฟางยี่ มองวา วิกฤตการเมืองไทยท่ีกําลังตกอยูในสภาวะแยงชิงอํานาจกันไปมาระหวาง 

ฝายรัฐบาล กับฝายผูตอตาน กําลังทําลายความเปนเอกภาพและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติลง  

นอกจากนี้ ยังทําใหโครงการ ขาวแลกเปนคาใชจายบางสวนในโครงการรถไฟความเร็วสูง ของจีน กับไทย ตอง

กลายเปนเหยื่อของความขัดแยงไปดวย 

ดวยเหตุนี้ ผูเขียน จึงเสนอแนะปดทาย โดยไดขอใหทุกฝายเรงหันหนาเขามาเจรจาและประนีประนอมกัน 

เพราะมิเชนนั้นแลว ไทยจะตองจายราคาคางวดของความรุนแรงทางการเมืองท่ีจะเกิดขึ้นอยางหนัก ขณะท่ี ตัวของ 

ชาวนา ซึ่งมีศักยภาพนอยในการรับมือกับความเสี่ยงตางๆ ก็จะตองตกเปนเหยื่อของความขัดแยงทางการเมืองและ

ความรุนแรงมากท่ีสุด  

ท่ีมา โพสตทูเดย 
 

************************************** 
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เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-20 ก.พ. 2557 มีจํานวน 104,109 ตัน มูลคา 48.161 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 40.7% และ

มูลคาลดลง 35.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 175,549 ตัน มูลคา 75.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(FOB) สําหรับการสงออกต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.-20 ก.พ. 2557 มีจํานวน 411,364 ตัน มูลคา 175.715 ลานเหรียญ

สหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 29% และมูลคาลดลง 32% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 579,773 ตัน 

มูลคา 258.582 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) 

ท่ีมา Oryza.com 
 

กัมพูชา 
ประธานสหภาพชาวนาไดเปดเจรจากับกรมภาษีกัมพูชาเรียกรองใหรัฐบาลปรับลดภาษีโรงสีขาวลง รวมท้ัง

จัดสรรเงินกูยืมใหแกกลุมสหภาพชาวนา เนื่องจากกลุมชาวนากัมพูชามีภาระหนี้สินจํานวนมาก และภาษีโรงสีขาวท่ี

รัฐบาลเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ยิ่งทําใหกลุมชาวนาตองแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบใหแผนการสงออก

ขาว 1 ลานตันปหนาไมเปนไปตามเปาหมาย 

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยกรรมไดเรียกรองใหภาคเอกชนผูสงออกขาว และภาคอุตสาหกรรมขาวกัมพูชา 

ผลิตขาวใหไดมาตรฐานตามท่ีตลาดรับซื้อขาวตางประเทศกําหนด โดยไมนําขาวคุณภาพตํ่ามาผสมกับขาวคุณภาพดี 

และไมนําขาวจากประเทศเพื่อนบานมาผสมกับขาวกัมพูชาเพื่อสงออกเพื่อใหตลาดนําเขาขาวเชื่อมั่นในคุณภาพขาว

กัมพูชาแทซึ่งมีชื่อเสียงจากการประกวดขาวเปนอันดับหนึ่งของโลก 

หนังสือพิมพพนมเปญ โพสตฉบับออนไลน รายงานวา ขณะท่ีเมื่อปท่ีแลวมีแตขาวดีสําหรับผูสงออกขาว

ของกัมพูชา ท่ีทําลายสถิติสงออกขาวไดมากถึง 378,800 ตัน แตสําหรับป 2557 กลับมีแนวโนมชะลอตัวลงอยางมาก 

ต้ังแตเริ่มตนปเสียแลว 

ผูสังเกตการณหลายคน ระบุวา ตองโทษโครงการจํานําขาวของประเทศไทย คําสัญญาท่ีนํามาซึ่งความ

ขัดแยงของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีวาจะจายเงินคาขาวใหชาวนา ในราคาท่ีสูงกวาตลาด กําลังจะ

สิ้นสุดลงในเดือนนี้ และกําลังสรางหายนะรายแรงใหกับตลาดโลกดวย สต็อกขาวท่ีสะสมมาต้ังแตเริ่มโครงการรับ

จํานําขาว เมื่อป 2554 ไดเพิ่มขึ้นไปอยูในระดับสูงเปนประวัติการณ และถาเรงรีบขายออกไปก็จะทําใหขาวราคาถูก

ทวมตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอกัมพูชาและประเทศอ่ืน ๆ 

เม่ือเดือนมกราคม ป 2555 กัมพูชาสงออกขาว 9,700 ตัน แตเพียงหนึ่งปตอมา ยอดสงออกในชวงเวลา

เดียวกัน คือป 2556 ก็พุงขึ้นไปเปน 25,700 ตัน แตพอเดือนมกราคมปนี้ พบวา ไมอาจคงยอดสงออกเดิมเอาไวได 

โดยตัวเลขสงออกลดลงไปอยูท่ี 21,500 ตัน  

นายเดวิด แวน รองเลขาธิการกลุมพันธมิตรของผูผลิตขาวและสงออกของประเทศกัมพูชา ใหความเห็นวา 

ผูซื้อกําลังรอคอยดวยความกระวนกระวายวา ราคาขาวไทยจะลดลงไปอีกขนาดไหน ในขณะท่ีโครงการจํานําขาวของ

รัฐบาลไทยกําลังจะหมดอายุในเดือนนี้ และบรรดาผูสงออกขาวในภูมิภาค ตางก็กําลังจับตาวาไทยจะตัดราคาเพื่อ

ระบายขาวจํานวนมหาศาลในสต็อก ท่ีจะสงผลกระทบตอการคาขาวท่ัวโลกหรือไม 

จากรายงานของกระทรวงเกษตรของสหรัฐ เมื่อวันท่ี 28 มกราคมท่ีผานมา พบวา มีแนวโนมท่ีรัฐบาลจะ

ขายขาวจํานวนเกือบ 150,000 ตัน ในราคาท่ีตํ่ากวาตลาด 7-19 เปอรเซ็นต 

สํานักขาวบลูมเบิรก รายงานเมื่อวันท่ี 19 ก.พ.นี้วา ขณะท่ีเกิดเหตุวุนวาย อันเนื่องมาจากชาวนาออกมา

ทวงเงินคาขาว รัฐบาลไทยก็มีแผนจะขายขาวเดือนละ 1 ตัน ในชวงไตรมาสแรกของปนี้ และการท่ีมีขาวทะลักเขาไป

ในตลาดจํานวนมาก ยอมทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น แตราคาถูกลง 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 15 

นายขัน คันธี ประธานคณะเจาหนาท่ีบริหารของพระตะบอง ไรซ อินเวสตเมนท ไดอางถึงความเสียหายท่ี

จะเกิดกับขาวหอมของกัมพูชา ซึ่งเปนคูแขงสําคัญของขาวหอมมะลิของไทยวา กอนหนานี้ ขาวไทยราคาตันละ 

1,169 ดอลลาร หรือราว 35,000 บาท แตตอนนี้ลดลงเหลือเพียงตันละ 950 ดอลลาร หรือราว 28,500 บาท และยังมี

แนวโนมท่ีจะขายถูกกวานี้ เพื่อระบายขาวท่ีลนสต็อกออกสูตลาด 

นายขัน ยังคาดการณดวยวา เดือนกุมภาพันธจะเปนอีกเดือนหนึ่งท่ีการสงออกขาวของกัมพูชาชะลอตัวลง 

โอกาสท่ีกัมพูชาจะขายขาวไดตามเปา ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของประเทศไทย การเติบโตของการสงออกขาวของ

กัมพูชา ตองพึ่งพาตลาดภายนอกอยางมาก 

ดานนายเมย คัลยัน ท่ีปรึกษาอาวุโสของสภาเศรษฐกิจแหงชาติสูงสุด ระบุวา ความเจ็บปวดระยะสั้นท่ีไม

อาจหลีกเลี่ยงได ก็คือการท่ีมีอุปทานจํานวนมากเขาไปในตลาด แตสําหรับกัมพูชา การเพิ่มการผลิตและคุณภาพท่ีดี

ขึ้น จะชวยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว เมื่อสถานการณในไทยบรรเทาลงแลว โดยเขาบอกวา ถาเราผลิตขาวท่ีมี

คุณภาพ คนก็จะมาซื้อขาวของเราเอง 

ท่ีมา Oryza.com และ คมชัดลึก 
 

พมา 
สหพันธขาวแหงเมียนมาร (The Myanmar Rice Federation: MRF) เรียกรองใหรัฐบาลปรับปรุงนโยบาย

ขาว เพื่อแขงขันกับประเทศเพื่อนบานท่ีสงออกขาว อาทิ อินเดีย ไทย เวียดนาม และจีน โดยเลขาธิการสหพันธฯ 

ระบุวา รัฐบาลตองปรับเปลี่ยนนโยบายใหครอบคลุม ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหนักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนได

อยางเสรีในสาขาตางๆ เชน การผลิตเมล็ดพันธุ การสีขาว และการทําเกษตรอุตสาหกรรม 

เลขาธิการสหพันธฯ กลาวเพิ่มเติมวา นโยบายในปจจุบันท่ีมุงเนนการผลิตภายในประเทศและสงออก

อุปทานสวนเกิน เปนนโยบายท่ีไมเฉพาะเจาะจง และประเทศตองการนโยบายดานยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนบทบาท

ของโรงสี ผูประกอบการ บริษัทท่ีเก่ียวของ เกษตรกร และระบบประกัน ท้ังนี้ สหพันธฯ จะรวมมือกับรัฐบาล องคกร

ระหวางประเทศ และชุมชน เพื่อระดมความคิดเก่ียวกับนโยบายขาว โดยปจจุบัน รัฐบาลและสหพันธฯ อยูระหวาง

ดําเนินการรางนโยบายขาวฉบับใหม และมีกําหนดจะนําเสนอตอประธานาธิบดี สาธารณชน พรรคการเมือง และ

องคกรตางๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็น  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวา ในป 2556/57 เมียนมารผลิตขาวได 1.1 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.07 

ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับป 2555/56 หนวยงานของสหรัฐฯ ประมาณการความตองการในประเทศ 

1.025 ลานตัน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1.02 ลานตัน และปริมาณสงออก 750,000 ตัน คงท่ีเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
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ปากีสถาน 
สํานักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานวา ในชวง 7 เดือนแรก ของ

ปงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานสงออกขาวได 1.76 ลานตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับจํานวน 

1.79 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปกอนหนานี้ (2555/56) โดยในปงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) 

ปากีสถานสงออกขาวได 3.1 ลานตัน (แบงเปนขาวบาสมาติ 593,257 ตัน และขาวท่ีไมใชขาวบาสมาติ 2.5 ลานตัน) 

มูลคาสงออกรวม 1.98 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาลดลง 14% และ 1% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป

กอนหนานี ้

ท้ังนี้ ในเดือนมกราคมท่ีผานมา ปากีสถานสงออกขาวได 349,267 ตัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับ 353,267 

ตัน ในเดือนกอนหนา (ธ.ค. 2556) โดยในเดือน ม.ค. มีการสงออกขาวบาสมาติ (Basmati rice) จํานวน 52,240 ตัน 

เพิ่มขึ้นประมาณ 15.3% จากจํานวน 45,291 ตัน ในเดือน ธ.ค. โดยราคาสงออกเฉลี่ยอยูท่ี 1,186 เหรียญสหรัฐตอตัน 

ลดลง 2.3% จากเดือน ธ.ค. สวนการสงออกขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ (Non-basmati rice) มีจํานวน 297,027 ตัน 
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ลดลง 3.5% จากจํานวน 307,722 ตัน ในเดือน ธ.ค. แตราคา ราคาสงออกเฉลี่ยอยูท่ี 693 เหรียญสหรัฐตอตัน ลดลง 

3% จากเดือน ธ.ค.  

ท่ีมา Oryza.com 
 

อินเดีย 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการวา ในปการตลาด 2014/15 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 

2558) อินเดียจะมีผลผลิตขาว 104 ลานตันขาวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ลานตันขาวสาร เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณ

การผลผลิตของป 2013/14 อยางไรก็ตาม สภาพอากาศท่ีแปรปรวนในป 2014 อาจสงผลใหผลผลิตขาวลดลงตํ่ากวา

ปริมาณผลผลิตท่ีประมาณการไว 10 – 12 ลานตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณเพิ่มเติมวา ในป 2014/15 

อินเดียมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 275 ลานไร และมีผลผลิตขาวบาสมาติ 8.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.8 ลานตัน หรือ

เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับป 2013/14 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณการวา ในป 2556/57 อินเดียผลิตขาวได 103 ลานตัน ซึ่งจําแนกเปน 

ขาวฤดู kharif (ฤดูมรสุม – ฤดูหนาว) 90 ลานตัน และเปนขาวฤดู rabi (ฤดูใบไมผลิ – ฤดูรอน) 13 ลานตัน ท้ังนี้ ใน

ป 2013/14 อินเดียผลิตขาวบาสมาติ 7.5 ลานตัน มีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 11.25 ลานไร ลดลงจากผลผลิต 7.8 

ลานตัน และพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 11.88 ลานไร เมื่อเทียบกับป 2011/12 ท้ังนี้ สภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวยในป 

2013 สงผลใหตนทุนการผลิตลดตํ่าลงและชวยใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นในป 2013/14 นอกจากนี้ ราคาท่ีอยูในเกณฑดี

ในป 2013/14 ยังเปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกษตรกรเพาะปลูกในฤดูตอไป 

ท้ังนี้ ผลผลิตตอไรของอินเดียตํ่ากวาผลผลิตตอไรเฉลี่ยของโลก ซึ่งรัฐบาลไดนําโครงการปฏิวัติสีเขียว 

(Green Revolution Program) และเทคโนโลยีท่ีไดรับการปรับปรุงอ่ืนๆ มาใชในพื้นท่ีทางภาคตะวันออกของประเทศ 

ซึ่งประกอบไปดวย รัฐ Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, eastern Uttar Pradesh, West Bengal, และ Odisha 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนเทคโนโลยีภายใตการผลิตระบบการปลูกขาวแบบประณีต (System of Rice 

Intensification) ในบางพื้นท่ี ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีใชน้ําและปุยเคมีนอย แตใชแรงงานในการผลิต  

ในป 2013/14 อินเดียมีพื้นท่ีปลูกขาวพันธุลูกผสม (hybrid rice) ประมาณ 11.25 ลานไร คงท่ีเมื่อเทียบกับ

ป 2012/13 ท้ังนี้ หนวยงานความมั่นคงดานอาหารของอินเดีย (National Food Security Mission) ไดกําหนด

เปาหมายเพิ่มพื้นท่ีปลูกขาวพันธุลูกผสมเพื่อใหไดผลผลิต 3 ลานตัน ภายในป 2011/12 

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวา ในป 2014/15 อินเดียมีความตองการใชขาวในประเทศ 

98 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 95 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับป 2013/14 เนื่องจากอุปทานในประเทศมีเพียงพอ

และรัฐบาลระบายขาวผานโครงการจัดสรรขาวภายใตกฎหมายวาดวยความมั่นคงดานอาหารฉบับใหม (National 

Food Security Act) โดยกระทรวงเกษตรฯ ระบุวา ราคาขาวในประเทศท่ีอยูในเกณฑสูงเปนขอจํากัดในการเพิ่ม

ความตองการใชในประเทศในชวง 2 ปท่ีผานมา โดยราคาขาวในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตป 2012/13 

เนื่องจากการปรับเพิ่มราคารับซื้อขั้นตํ่า (Minimum Support Price: MSP) สําหรับขาวเปลือก และอุปทานในประเทศ

มีปริมาณจํากัด อยางไรก็ตาม ราคาขาวในประเทศเริ่มปรับลดต้ังแตเดือนธันวาคมป 2013  

สําหรับปริมาณสงออก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวา ในป 2014/15 อินเดียจะสงออกขาวได 8 

ลานตัน เนื่องจากราคาขาวในตลาดโลกอยูในเกณฑตํ่า และความตองการขาวของประเทศอิหรานลดลง อยางไรก็ตาม 

อินเดียอาจจะสงออกขาวไดมากกวาปริมาณท่ีคาดไว เนื่องจากปจจัยดานเงินรูปท่ีอาจออนคาลง และราคาขาวใน

ตลาดโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังคาดการณเพิ่มเติมวา ในป 2013 อินเดียสงออกขาวได 10.5 

ลานตัน และ ในป การตลาด 2013/14 จะสงออกขาวได 10 ลานตัน  

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธท่ีผานมา รัฐบาลมีสตอกขาว(The central pool)  ประมาณ 31.27 ลานตัน 

ลดลงจาก 35.4 ลานตัน หรือลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
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คาดการณวา ณ วันท่ี 1 ตุลาคมศกนี้ สตอกของรัฐบาลจะลดลงเหลือเพียง 20 ลานตัน ลดลงจาก 23.1 ลานตัน หรือ

ลดลง 13.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

ท่ีมา Oryza.com 

 

ไนจีเรีย 
สมาคมโรงสีขาวผูสงออกและผูประกอบการไนจีเรีย (Rice Millers Importers and Distributors 

Association of Nigeria: RiMIDAN) เปดเผยวา นโยบายของรัฐบาลลาสุดท่ีปรับลดภาษีนําเขาขาวเหลือตันละ 190 

ดอลลารสหรัฐฯ จะชวยเพิ่มรายไดใหแกรัฐบาลประมาณ 50,000 ลานไนรา (หรือประมาณ 303 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

โดยรัฐบาลเห็นชอบลดภาษีนําเขาจากเดิมตันละ 570 ดอลลารสหรัฐฯ เหลือตันละ 190 ดอลลารสหรัฐฯ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 2 เดือน เพื่อลดปริมาณลักลอบนําเขาขาวผานชายแดนประเทศเบนิน รัฐบาลตัดสินใจในชวง

เดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อใหมั่นใจไดวาขาวท่ีนําเขาชวงเทศกาลคริสตมาสตองนําเขาถูกตองตามกฎหมายผาน

ทาเรือไนจีเรีย โดยใชวิธีลดภาษีนําเขาใหใกลเคียงกับภาษีนําเขาของเบนินท่ีกําหนดไวท่ี ตันละ 200 ดอลลารสหรัฐฯ 

อยางไรก็ตาม เลขาธิการสมาคมฯ เปดเผยวา อัตราภาษีใหมนี้ไมไดถูกนํามาใชอยางถาวร สมาชิกของ

สมาคมฯ หลายรายสั่งซื้อขาวในอัตราภาษีใหมนี้ แตขาวจํานวนมากยังคงอยูบนเรือประมาณ 20 ลําท่ีลอยลําอยูกลาง

ทะเล รอการตัดสินใจของรัฐบาลเก่ียวกับอัตราภาษี  

เลขาธิการสมาคมฯ เปดเผยเพิ่มเติมวา ในป 2556 ไนจีเรียนําเขาขาวอยางถูกกฎหมายนอยกวา 100,000 

ตัน และการปรับลดอัตราภาษีในครั้งนี้สามารถสรางรายไดใหกับประเทศประมาณ 50,000 ลานไนรา (หรือประมาณ 

303 ลานดอลลารสหรัฐฯ)  

ขณะท่ี การตัดสินใจปรับลดภาษีนําเขาลงเหลือระดับปจจุบันของประเทศเบนิน เปนสิ่งดึงดูดใหผูนําเขานํา 

สตอกขาวลงท่ีประเทศเบนินและสงไปยังประเทศไนจีเรียผานชายแดนของประเทศ ในป 2556 มีขาวนึ่งท่ีถูกสงไปยัง

ประเทศไนจีเรียโดยผานประเทศเบนินประมาณ 3 ลานตัน ซึ่งสงผลใหไนจีเรียสูญเสียรายไดจากภาษีนําเขาประมาณ 

300,000 ลานไนรา (หรือประมาณ 1,800 ลานดอลลารสหรัฐฯ) 
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